



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

704 East "E" Street, Ontario, CA91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433

Thông Điệp Xuân Ất Tỵ - 2025

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão, Chư Tôn Thiên Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Thiện nam, Tín nữ, Gia Đình Phật tử, Đồng hương,

Tết là tiếng thật thân thương và trìu mến đối với người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở Hải ngoại. Tết thường rơi vào những tháng lạnh nhiều ở Hoa Kỳ. Tuyết rơi ngập trời và không khí buốt giá. Do vậy giúp cho không khí ngày Tết nhiều ấm áp khi con cháu, cha mẹ và người thân được quây quần với nhau bên lò sưởi. Đây cũng là dịp để chúng ta giúp con cháu mình biết rõ hơn về nguồn gốc của họ.

Hoa Kỳ là một đất nước của gần hai trăm sắc dân di cư và tạo nên một nền văn hóa của những văn hóa hội tụ lại. Từ ý nghĩa này, người Việt chúng ta phải gìn giữ những bản sắc văn hóa đặc thù của dân tộc mình để khẳng định mình đến từ đâu và góp phần cho đất nước đa văn hóa này.

Truyền thống xin lộc đầu năm thật tuyệt vời. Lộc từ chùa. Mong một Tết là ngày vía Đức Phật Di Lặc. Ngài được xưng tụng là đấng Hoan Hỷ và Tròn Đầy. Một sáng thật sớm năm mới, về chùa để nhận Lộc từ Phật, và xin trọn năm nay, con phải sống trong Hoan Hỷ. Khẳng định bước đi đầu năm là bóng là hình theo ta trọn năm. Lộc này được gói từ tâm thành của chính mình. Nếu ai có được Lộc này thì dễ vượt qua những nghịch cảnh. Hãy giữ lấy Lộc này; hãy giữ lấy Tâm này trong từng ngày tháng.

Nếu lấy năm 1975 làm cột mốc của người Việt Nam đến Hoa Kỳ thì Tết năm nay tròn 50 năm. Nửa thế kỷ đi qua, nhiều bài học, nhiều thách đố, nhiều quận đau nơi vùng đất mới. Nhưng chúng ta đã chắt chiu những mảnh vụn tình người để tạo nên một cộng đồng khả ái, tự trọng và phát triển. Chúng ta không mặc cảm tự ty. Chúng ta hướng tới phía trước vì phúc lợi

cho gia đình, cho tương lai con cái và quê hương mới này. Lời tri ân nước Mỹ hay nhất là chính cuộc sống vượt qua thách đố và vươn lên của chúng ta. Có giọt nước mắt nào mà không chứa vị ngọt!

Ngẫm lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, ngôi chùa là nơi nương tựa của dân làng. Ở Hoa Kỳ, người Việt sống rải rác khắp nơi, với những hoàn cảnh quạnh hiu, thiếu thôn tình người, bỡ ngỡ nhiều thứ, con cái không nói được tiếng Việt với cha mẹ... Trong bối cảnh đó, ngôi chùa trên quê hương mới này là nơi quay về của những tâm hồn xa xứ, là nơi an ủi những niềm đau của phận người. Vì vậy mà năm mươi năm qua, ngôi chùa đã không thẹn lòng với chính mình và quốc tổ. Cầu xin Hòn thiêng nòi giống phù hộ cho chúng con.

Năm mới, ngày mới, Tết Ất Tỵ, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật, chư Tổ, chư anh linh dân tộc gia hộ quý liệt vị vô lượng cát tường. Chúng con nguyện đem hạt giống giáo pháp Phật đà trồng xuống trên quê hương mới của chúng con.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Phật Lịch 2568, California, ngày 01 tháng 01 năm 2025,

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN HK

